

Số: 1436/UBND-CA
V/v tăng cường công tác
phòng cháy, chữa cháy

Uông Bí, ngày 10 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Công an, Hạt Kiểm lâm Thành phố;
- Giám đốc Điện lực thành phố.

Thực hiện Công văn số 3373/UBND-NC ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh “V/v tăng cường công tác PCCC”. Để đảm bảo an toàn về PCCC, chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy, nổ lớn, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường: (1) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 về việc tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; các văn bản chỉ đạo của của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC; (2) Củng cố, kiện toàn nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy các cấp; củng cố đội PCCC cơ sở, dân phòng; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, chủ động mua sắm, bổ sung trang thiết bị phương tiện PCCC theo quy định; (3) Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực hưởng ứng Ngày Toàn dân PCCC 04/10/2019; (4) Nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, khi có cháy xảy ra phải chữa cháy kịp thời, có hiệu quả; Nơi nào, địa phương nào để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thì thủ trưởng đơn vị, địa phương nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật.

2. Công an thành phố: (1) Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí, các cấp, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về công tác PCCC&CNCH bằng biện pháp trực quan các kỹ năng, giải pháp kỹ thuật PCCC để mọi người dễ hiểu, dễ thực hiện. Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến về PCCC&CNCH, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH sâu rộng với phương châm “4 tại chỗ” gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (2) Tích cực huấn luyện, hướng dẫn trang bị phương tiện PCCC, CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, khu dân cư; phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố và Thành đoàn

tổ chức tập huấn công tác PCCC cho đội ngũ giáo viên, học sinh trên địa bàn Thành phố; (3) Tham mưu UBND thành phố thành lập đoàn liên ngành kiểm tra công tác PCCC theo từng chuyên đề, tập trung vào các cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao như: cơ sở sản xuất, kho hàng hóa nằm trong khu dân cư, vũ trường, karaoke, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại; cửa hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về PCCC; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ các cơ sở có vi phạm đặc biệt nghiêm trọng; (4) Điều tra xác minh nguyên nhân các vụ cháy, nổ, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; (5) Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; (6) Chủ động lập, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt là các phương án xử lý tình huống cháy, nổ lớn và các tình huống khác có huy động lực lượng, phương tiện của nhiều cơ quan, đơn vị tham gia. Đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu để xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ cháy, nổ xảy ra, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; chú trọng làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý, thu hồi giấy phép hoạt động các cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, karaoke không đủ điều kiện PCCC.

4. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa: Phối hợp với Ban tuyên giáo Thành ủy, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH; xây dựng các tin bài, chuyên mục, treo băng zôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền về công tác PCCC&CNCH và các hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC, để nhân dân hiểu và nâng cao ý thức chấp hành các quy định về công tác PCCC.

5. Phòng Kinh tế, Hạt Kiểm lâm Thành phố: (1) Phối hợp cùng các ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát trong công tác PCCC rừng đối với các chủ rừng, các chủ đầu tư của các dự án được chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong quá trình hoàn thiện thủ tục. Tăng cường củng cố các tổ, đội PCCC rừng, phương tiện máy móc, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC rừng theo đúng phương châm 4 tại chỗ; niêm yết danh sách trực PCCC rừng 24/24 giờ, đặc biệt là mùa hanh khô và các ngày nghỉ, lễ tết; thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo diễn biến kịp thời; (2) Phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; (3) Phòng Kinh tế chỉ đạo Điện lực thành phố phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện để đề phòng nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện; phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn cơ quan, tổ chức, người dân sử dụng an toàn điện và các chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy, nổ cao (xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, gỗ, giấy ...), nhất là các cơ sở kinh doanh nằm trong khu dân cư, chợ, trung tâm thương mại, các hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, nổ trong khu dân cư để

chủ động phòng ngừa cháy, nổ xảy ra; không cấp giấy phép hoặc thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh đối với những cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy.

6. UBND các xã, phường: (1) Quán triệt và tổ chức thực hiện Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC; các Chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về công tác PCCC và CNCH đến cơ quan, tổ chức và nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân PCCC trong tình hình mới; (2) Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, kiện toàn lực lượng PCCC dân phòng đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong công tác PCCC và CNCH ở địa phương. Trang bị phương tiện PCCC cho lực lượng dân phòng theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 của Bộ Công an “Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng và chữa cháy chuyên ngành”; (3) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, cán bộ không chuyên trách cấp xã nhằm nâng cao kỹ năng, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ.

7. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, cơ sở do mình quản lý; thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC, thường xuyên tự kiểm tra công tác PCCC để phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra; thành lập và duy trì hiệu quả đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; đảm bảo kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

8. Giao Công an thành phố phối hợp Văn phòng HĐND & UBND Thành phố và các cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc văn bản này; thường xuyên báo cáo kết quả với UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thành ủy và UBND thành phố theo quy định. /

Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy, TT UBND tỉnh (B/cáo);
- Công an tỉnh (B/cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND Thành phố (B/cáo);
- TT. UBND Thành phố (C/đạo);
- Như Kính gửi (T/h);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Đình Sách